

## ĐỀ ÁN

### Nâng cao hiệu quả công tác phòng chống ma túy ở huyện Hướng Hóa giai đoạn 2018 - 2021

#### I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH ĐỀ ÁN

Ma túy và tác hại của ma túy ngày nay không còn là vấn đề riêng của từng quốc gia mà đã trở thành một vấn đề toàn cầu, là một trong những nguyên nhân chủ yếu là phát sinh các loại tội phạm; làm băng hoại đạo đức xã hội, hủy hoại sức khỏe, nhân cách con người; ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển kinh tế - xã hội và an ninh trật tự.

Hướng Hóa là huyện miền núi, có đường biên giới dài 156 km, tiếp giáp 3 huyện là Sê Pôn, Mường Noong và Sa Muồi (thuộc 2 tỉnh Savanakhê và Salavan của nước bạn Lào) có cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo, 3 cửa khẩu phụ và nhiều đường tiểu ngạch qua lại biên giới. Với đặc điểm địa lý và đặc thù của một huyện miền núi, thời gian qua tệ nạn, tội phạm về ma túy trên địa bàn tiếp tục diễn biến phức tạp và gia tăng theo từng năm với tính chất, mức độ, thủ đoạn ngày càng tinh vi, mạnh động và nguy hiểm hơn. Tính đến thời điểm tháng 3 năm 2018, toàn huyện đã có 607 người sử dụng ma túy (Trong đó: Dân tộc Kinh: 431 đối tượng, dân tộc thiểu số: 176 đối tượng; Học sinh, sinh viên: 01 đối tượng, công nhân: 03 đối tượng, lái xe: 11 đối tượng, không nghề: 195 đối tượng, nghề khác: 397 đối tượng; Dưới 18 tuổi: 27 đối tượng, từ 18- 30 tuổi: 436 đối tượng, trên 30 tuổi: 144 đối tượng; Nam: 605 đối tượng, nữ: 02 đối tượng), tập trung chủ yếu ở các xã, thị trấn trọng điểm, đặc biệt là các xã, thị trấn giáp biên có nhiều đường tiểu ngạch qua lại biên giới Việt- Lào như: Lao Bảo, Tân Thành, Tân Long, Thanh, Thuận, A Túc, và các xã, thị trấn dọc quốc lộ 9. Số địa bàn có người sử dụng ma túy là 18/22 xã, thị trấn (Lao Bảo: 173 người, Tân Thành: 61 người, Tân Long: 61 người, Tân Lập: 41 người, Tân Liên: 43 người, Khe Sanh: 54 người, Tân Hợp: 17 người, Hướng Tân: 10 người, Hướng Phùng: 05 người, Húc: 13 người, Thuận: 14 người, Thanh: 18 người, A Xing: 38 người, A Túc: 12 người, Xy: 06 người, Hướng Lộc: 09 người, A Dơi: 19 người, Ba Tầng: 13 người). Trong đó có 80/192 thôn, bản, khối, xóm trong toàn huyện có người sử dụng ma túy.

Các đối tượng sử dụng ma túy lợi dụng các điều kiện thuận lợi trong việc qua lại biên giới để thường xuyên qua Lào mua ma túy sử dụng tại chỗ, sau đó mang về địa phương với số lượng nhỏ lẻ, bán lại kiếm lời và phục vụ cho bản thân; hình thành nên các điểm phức tạp về ma túy. Bên cạnh đó một số đối tượng ở ngoài địa bàn như Đông Hà, Gio Linh, Huế, Đà Nẵng, Quảng Bình...trực tiếp móc nối với các đối tượng tại địa phương, chủ động qua Lào mua ma túy với số lượng lớn, lợi dụng địa bàn

huyện Hướng Hóa để trung chuyển ma túy về nội địa tiêu thụ, hình thành nên các đường dây vận chuyển ma túy qua địa bàn làm cho tình hình đã phức tạp, ngày càng phức tạp thêm.

Tình hình tội phạm, tệ nạn ma túy gia tăng có nhiều nguyên nhân, song cơ bản là do:

- Hướng Hóa là địa bàn biên giới tiếp giáp với nguồn ma túy tổng hợp rất lớn từ đất bạn Lào, có các tuyến đường giao thông huyết mạch thuận lợi cho các đối tượng trên địa bàn thường xuyên qua lại biên giới mua ma túy sử dụng tại chỗ và mang về Việt Nam sử dụng hoặc bán lại cho các đối tượng khác. Bên cạnh đó các đối tượng ngoài địa bàn cũng dễ dàng móc nối hoặc trực tiếp qua Lào mua, vận chuyển ma túy các loại về nội địa qua tuyến đường 9. Trong khi công tác phòng chống và kiểm soát ma túy của lực lượng chức năng nước bạn Lào chưa quyết liệt, tình trạng người Lào chủ động lấy ma túy với số lượng lớn tàng trữ tại các địa điểm giáp biên giới để phân phối cho các đối tượng Việt Nam khi có nhu cầu là hết sức phổ biến.

- Một số đối tượng trong độ tuổi lao động thường xuyên qua lại biên giới làm ăn buôn bán, đa số đều có sử dụng ma túy. Sau khi không còn điều kiện làm ăn, trở về địa phương, do không có tiền để tiếp tục sử dụng ma túy nên đã chủ động lôi kéo số thanh thiếu niên trên địa bàn, số học sinh bỏ học, không có việc làm... sử dụng ma túy, hình thành từng nhóm sử dụng ma túy, từ đó phát sinh các đường dây, tụ điểm, điểm phức tạp ma túy.

- Các ban ngành, đoàn thể, cấp ủy, chính quyền một số địa phương chưa quyết liệt trong công tác phòng chống ma túy, coi công tác phòng chống ma túy là của lực lượng chuyên trách nên chưa phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị. Sự phối hợp giữa các lực lượng Công an, Biên phòng, Hải quan trong công tác phòng chống ma túy có nơi, có lúc còn hạn chế.

- Công tác quản lý biên giới của các lực lượng chức năng còn sơ hờ, để tội phạm lợi dụng đưa ma túy vào nội địa.

- Sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường với chính quyền chưa chặt chẽ, hầu hết các gia đình có con em sử dụng ma túy thường có tâm lý e ngại, sợ mất danh dự nên không hợp tác với các lực lượng chức năng. Bên cạnh đó việc tố giác, đấu tranh, giáo dục, cảm hóa các đối tượng liên quan đến ma túy của quần chúng nhân dân còn rất hạn chế, đa số khi phát hiện, nhìn thấy hành vi vi phạm của các đối tượng nghiện ma túy đều làm ngơ, không dám nhắc nhở hoặc tố giác với cơ quan chức năng.

- Nhận thức về tác hại ma túy của một bộ phận quần chúng nhân dân, nhất là trong lứa tuổi thanh thiếu niên còn hạn chế nên dễ bị lôi kéo sử dụng ma túy.

- Kinh phí phục vụ công tác phòng chống ma túy ít, lực lượng mỏng, địa bàn rộng, không đủ để đáp ứng được yêu cầu cho các lực lượng trực tiếp làm công tác phòng chống ma túy.

Xác định tính cấp thiết của công tác đấu tranh phòng, chống ma túy đối với địa bàn huyện Hướng Hóa, thời gian qua Huyện ủy, UBND huyện đã ban hành và triển khai nhiều chủ trương, kế hoạch như: Chỉ thị số 12- CT/HU ngày 15/11/2012 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống ma túy trong tình hình mới; Kế hoạch 190/KH-UBND ngày 20/11/2012 của

UBND huyện Hướng Hóa về triển khai thực hiện Chỉ thị số 12- CT/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy; Chỉ thị số 06- CT/HU ngày 14/6/2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy về công tác phối hợp các lực lượng hữu quan, tổ chức thực hiện có hiệu quả Kế hoạch 357/KH- UBND của UBND tỉnh tại các địa bàn phức tạp về ma túy; Kế hoạch 173/KH-UBND ngày 01/8/2016 của UBND huyện Hướng Hóa về triển khai thực hiện Chỉ thị số 06- CT/HU ngày 14/6/2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy và nhiều văn bản hướng dẫn thực hiện khác, bước đầu đã đem lại nhiều kết quả tích cực. Từ năm 2012 đến nay, các lực lượng chức năng trên địa bàn đã phát hiện, xử lý 72 vụ gồm 207 đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ 11.033 viên ma túy tổng hợp, 11 kg Cần sa, 28,6 gam Hê rô in cùng nhiều tài sản, đồ vật tài liệu khác có liên quan; triệt phá 30 điểm ma túy phức tạp. Tuy vậy, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn huyện vẫn diễn biến phức tạp, đòi hỏi các lực lượng phòng, chống ma túy cần nỗ lực nhiều hơn trong việc hoàn thiện cơ cấu tổ chức, nâng cao năng lực phát hiện, điều tra, xử lý tội phạm; đồng thời, các cấp, các ngành từ huyện đến cơ sở cần tích cực, chủ động tham gia vào nhiệm vụ phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy.

## **II. CƠ SỞ PHÁP LÝ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN**

- Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015.
- Luật Phòng chống ma túy năm 2000 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng chống ma túy năm 2008.
- Nghị định số 221/2013/NĐ-CP ngày 30/12/2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.
- Nghị định số 94/2010/NĐ-CP ngày 09/9/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cai nghiện ma túy tại cộng đồng.
- Nghị định số 111/2013/NĐ-CP ngày 30/9/2013 của Chính phủ về quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn.
- Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 26/3/2008 của Bộ Chính trị; Chương trình hành động số 58/CTHĐ-TU của Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW của Bộ Chính trị “Về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới”.
- Nghị quyết số 98/NQ-CP ngày 26/12/2014 của Chính phủ về tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống kiểm soát ma túy và cai nghiện ma túy trong tình hình mới.
- Quyết định số 133/QĐ-TTg ngày 09/10/2002 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế phối hợp giữa lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển và Hải quan trong đấu tranh, phòng chống các tội phạm về ma túy tại địa bàn biên giới, cửa khẩu và trên biển.
- Quyết định số 1001/QĐ-TTg ngày 27/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ ban hành "Chiến lược quốc gia phòng, chống và kiểm soát ma túy ở Việt Nam đến 2020 và định hướng đến 2030".
- Quyết định số 2596/QĐ-TTg ngày 27/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án đổi mới công tác cai nghiện ma túy ở Việt Nam đến năm 2020.
- Quyết định số 424/QĐ-TTg ngày 07 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính

phủ phê duyệt Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020.

- Quyết định số 2291/QĐ-UBND ngày 02/11/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành "Chương trình hành động thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống và kiểm soát ma túy đến 2020 và định hướng đến 2030".

- Căn cứ Kế hoạch số 2673/KH- UBND ngày 20/6/2017 của UBND tỉnh Quảng Trị về thực hiện Chương trình phòng chống ma túy đến năm 2020; Quyết định số 36/2017/QĐ- UBND ngày 05/12/2017 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy chế phối hợp lập hồ sơ và tổ chức cai nghiện ma túy trên địa bàn Quảng Trị; Quyết định số 616/QĐ- UBND ngày 26/3/2018 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 32/2017/NQ- HĐND ngày 14/12/2017 của HĐND tỉnh về một số chính sách hỗ trợ nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả của lực lượng trực tiếp phòng chống trực tiếp phòng chống ma túy trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2018- 2021; Kế hoạch số 676/KH- BCD ngày 28/2/2018 của BCD 138 tỉnh về thực hiện công tác phòng chống ma túy năm 2018.

- Các văn bản thoả thuận, ghi nhớ về hợp tác phòng chống ma túy trên tuyến hành lang kinh tế Đông - Tây giữa nước CHXHCN Việt Nam và nước CHDCND Lào.

Căn cứ Đề án số 5660/ĐA ngày 9 tháng 11 năm 2017 của UBND tỉnh về "*Phát huy sức mạnh tổng hợp, nâng cao hiệu quả phòng, chống ma túy và năng lực của lực lượng trực tiếp phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2018 - 2021*";

Trên cơ sở thực trạng tội phạm, tệ nạn ma túy trên địa bàn và dự báo tình hình trong thời gian tới, UBND huyện Hướng Hóa xây dựng Đề án tổ chức thực hiện với những nội dung cụ thể như sau:

### **III. MỤC TIÊU THỰC HIỆN ĐỀ ÁN**

#### **1. Mục tiêu chung**

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp trong việc thực hiện có hiệu quả "Chiến lược quốc gia phòng, chống và kiểm soát ma túy ở Việt Nam đến 2020 và định hướng đến 2030" của Thủ tướng Chính phủ. Tiếp tục triển khai Chương trình hành động thực hiện chiến lược quốc gia phòng, chống ma túy của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị ban hành kèm theo Quyết định số 2219/QĐ-UBND ngày 02/11/2011 nhằm kiểm soát, kìm hãm, ngăn chặn và từng bước tiến tới làm giảm tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn các xã trọng điểm, phức tạp về ma túy, giữ vững những địa bàn chưa có ma túy xâm nhập, đảm bảo ổn định tình hình ANTT bền vững.

- Phát hiện, đấu tranh triệt phá ít nhất 70% số lượng các đường dây, tụ điểm, điểm ma túy trên địa bàn, không để các đối tượng hoạt động trở lại. Thường xuyên quản lý, giám sát hoạt động của các đối tượng có nguy cơ cao phạm tội trên lĩnh vực ma túy, tiến tới rà soát, phân loại đưa đi tập trung cai nghiện đối với những đối tượng được xác định lệ thuộc ma túy; đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, cách ly số đối tượng đã sử dụng và số đối tượng mới sử dụng ma túy nhận thức được tác hại của ma túy để từ bỏ.

- Nâng cao nhận thức của cộng đồng trong việc phòng ngừa, đấu tranh với ma túy, làm cho mỗi người dân thấy được tác hại của ma túy để tích cực tham gia phòng

chống; tự giác phát hiện, tố giác tội phạm, tệ nạn ma túy và giúp đỡ người nghiện ma túy tái hòa nhập cộng đồng.

- Xác định rõ vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cơ quan, đoàn thể, các ban ngành, Cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn trong công tác phòng chống ma túy. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân, trong đó nòng cốt là lực lượng chuyên trách phòng, chống ma túy của Công an, Bộ đội Biên phòng, Hải quan trong công tác phòng, chống ma túy.

- Thường xuyên thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy trong toàn dân, đặc biệt là trên các tuyến, địa bàn trọng điểm; làm cho nhân dân nhận thức đầy đủ hơn, phát huy tích cực các quyền và nghĩa vụ của mình trong phòng, chống ma túy. Coi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong công tác giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

## **2. Mục tiêu cụ thể**

- Hàng năm phấn đấu giảm 10% số người nghiện ma túy hiện có, giảm 10% xã, thị trấn có tệ nạn ma túy; phấn đấu đến năm 2021 có 100% người dân được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy, 50% người nghiện được cai nghiện dưới mọi hình thức; 100% người nghiện có nguy cơ tái nghiện đều được quản lý sau cai.

- Nâng cao hiệu quả đấu tranh với các loại tội phạm ma túy, đưa tỷ lệ số vụ phạm tội ma túy được phát hiện, bắt giữ hàng năm tăng 10% so với năm trước; phấn đấu tăng tỷ lệ điều tra mở rộng các vụ án đạt từ 70 - 80%; kiểm soát chặt chẽ các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy, không để hình thành các điểm sản xuất trái phép chất ma túy hoặc trồng cây có chứa chất ma túy trên địa bàn huyện.

- Đấu tranh triệt xóa có hiệu quả các điểm, tụ điểm phức tạp về mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; kiên quyết không để tình trạng tội phạm ma túy hoạt động công khai trắng trợn gây bức xúc trong quần chúng nhân dân.

- Tập huấn kỹ năng phòng, chống ma túy và công tác lập hồ sơ cai nghiện cho cán bộ Công an, Đoàn thanh niên và ngành Lao động - Thương binh - Xã hội của các xã, thị trấn trong toàn huyện.

## **IV. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP VÀ LỘ TRÌNH THỰC HIỆN**

### **1. Nhiệm vụ**

- Thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới. Tiếp tục bám sát và tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 12-CT/HU của Ban Thường vụ huyện ủy, Kế hoạch 190/KH- UBND của UBND huyện về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống ma túy trong tình hình mới; coi đây là trọng tâm của nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh của đơn vị, địa phương.

- Đề nghị Hội đồng nhân dân và UBMTTQ Việt Nam các cấp tăng cường giám sát hoạt động của các cơ quan, các ngành về thực hiện nhiệm vụ phòng, chống ma túy ở từng địa phương, đơn vị. Thông qua công tác giám sát phát hiện những khó khăn, vướng mắc để yêu cầu các cơ quan, đơn vị có biện pháp khắc phục, xây dựng và ban

hành cơ chế chính sách phù hợp với tình hình thực tế địa phương, nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy.

- Tập trung đấu tranh có hiệu quả với các đối tượng, đường dây, tụ điểm hoạt động vi phạm pháp luật liên quan ma túy, chú trọng công tác phối hợp liên ngành chức năng, không ngừng nâng cao hiệu quả thực hiện, phát huy sức mạnh của cộng đồng và của cả hệ thống chính trị, từng bước kiểm chế và tiến tới làm giảm tệ nạn ma túy từ năm 2018 trở đi theo lộ trình phù hợp.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy trong nhân dân nhất là đối với tầng lớp thanh, thiếu niên. Hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy phải được tiến hành thường xuyên trong các cơ quan, đơn vị, tổ chức, trường học, khu vực dân cư và gia đình, chủ động đổi mới hình thức, nội dung cho phù hợp với đặc điểm, tình hình của từng địa bàn, phong tục tập quán của từng địa phương.

- Tập trung phối hợp các lực lượng tiến hành rà soát, phát hiện, thống kê các đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn toàn huyện, qua đó đánh giá được nguyên nhân, điều kiện phát sinh người nghiện, xác định mức độ lệ thuộc vào ma túy của từng đối tượng để có hình thức, biện pháp quản lý, giáo dục phù hợp, hiệu quả.

- Tăng cường phối hợp Công an các huyện giáp biên giới nhất là Công an huyện Sê Pôn và Mường Nồng của tỉnh Savanna Khẹt - Lào trong công tác rà soát phát hiện đối tượng, tụ điểm cung cấp ma túy của người Lào bên kia biên giới để phối hợp đấu tranh từ xa.

- Khắc phục những sơ hở, thiếu sót trong công tác bảo vệ đường biên, không để tội phạm lợi dụng đưa ma túy vào nội địa.

- Tổ chức chặt chẽ công tác vận động cai nghiện ma túy và quản lý giáo dục sau cai nghiện, phòng ngừa tái nghiện.

- Thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, thi đua khen thưởng trong phòng chống tội phạm, tệ nạn ma túy.

## **2. Giải pháp**

- Tập trung lực lượng, biện pháp tổng rà soát, phát hiện, lập hồ sơ quản lý đối tượng liên quan đến ma túy (phân loại cụ thể đối tượng nghi vấn, đối tượng mới sử dụng, đối tượng nghiện ma túy, những đối tượng có nguy cơ cao hoạt động phạm tội về ma túy), qua đó đánh giá phương thức, thủ đoạn cũng như các nguyên nhân, điều kiện phát sinh tệ nạn và tội phạm ma túy để có biện pháp quản lý, giáo dục cai nghiện phù hợp. Thường xuyên chủ động phát hiện, lập hồ sơ đưa người đi cai nghiện tại Trung tâm bảo trợ xã hội tổng hợp 1.

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy, nhất là trong tầng lớp thanh thiếu niên (tập trung ở các địa bàn trọng điểm), làm cho mọi người dân nhận thức sâu sắc về tác hại của ma túy, từ đó nâng cao ý thức, trách nhiệm về phòng, chống ma túy, tích cực, tự giác tham gia các hoạt động phòng, chống ma túy đạt hiệu quả. Thành lập "Tổ thanh niên xung kích tuyên truyền phòng chống ma túy" ở các xã, thị trấn. Gắn công tác tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông đại chúng với tuyên truyền trực tiếp, tuyên truyền thông qua các mô hình, câu lạc bộ ở địa phương, cơ quan, tổ chức; xây dựng chuyên mục "Nói không với ma túy" trên

Đài PT- TH huyện.

- Đẩy mạnh công tác phát động và xây dựng phong trào toàn dân tham gia phòng, chống ma túy, chú trọng các khu vực biên giới, vùng có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, các đô thị, các tuyến và địa bàn trọng điểm về ma túy; quyết tâm tạo chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị và mọi người dân, nhất là các gia đình có con em sử dụng trái phép chất ma túy để có sự phối hợp tích cực, tự giác. Xây dựng mô hình "Tự phòng, tự quản" và "Tự cai, tự quản" ở các khối, xóm, thôn bản.

- Phân công rõ trách nhiệm cho thành viên Ban Chỉ đạo 138- 1523 huyện chủ động phối hợp với lực lượng chuyên trách phòng, chống ma túy trên địa bàn tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung trong Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 424/QĐ-TTg ngày 07/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

- Xây dựng và ban hành một số chính sách hỗ trợ về kinh phí, cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị, ưu đãi, khuyến khích các lực lượng trực tiếp phòng, chống ma túy phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ và khả năng ngân sách của địa phương.

- Xây dựng các chính sách hỗ trợ cho người nghiện ma túy đã tự nguyện cai nghiện thành công, nhất là tạo công ăn việc làm, xuất khẩu lao động...Khuyến khích, vận động các cá nhân, doanh nghiệp hỗ trợ kinh phí cho công tác phòng chống tội phạm ma túy và tạo công ăn việc làm cho đối tượng sau cai nghiện. Thành lập "quỹ phòng chống ma túy" trên địa bàn. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác điều trị nghiện ma túy bằng thuốc thay thế.

- Củng cố, kiện toàn các lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ phòng, chống ma túy của Công an huyện và các lực lượng chuyên trách của các đơn vị Hải quan, Biên phòng đóng trên địa bàn theo hướng tăng số lượng, quan tâm trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật, nâng cao năng lực thực thi nhiệm vụ. Tăng cường sự phối hợp giữa các lực lượng chuyên trách phòng, chống ma túy trên địa bàn nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp, phát hiện và tổ chức đấu tranh có hiệu quả với tội phạm ma túy, không để hình thành các tụ điểm ma túy phức tạp, các băng nhóm tội phạm ma túy nguy hiểm. Thường xuyên bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng, kiến thức về phòng chống ma túy cho các lực lượng trực tiếp đấu tranh phòng, chống ma túy và đội ngũ cán bộ cơ sở.

- Tăng cường phối hợp các lực lượng kiểm tra, kiểm soát vùng biên giới trên đất liền, không để tội phạm lợi dụng sơ hở để vận chuyển ma túy từ nước ngoài vào nội địa nước ta qua địa bàn huyện Hướng Hóa.

- Công an huyện, Trung tâm y tế huyện tăng cường phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến tiền chất trong lĩnh vực Y tế, Công nghiệp theo quy định của pháp luật. Tổ chức phòng ngừa chặt chẽ không để hình thành các điểm sản xuất trái phép chất ma túy hoặc trồng cây có chứa chất ma túy trên địa bàn.

- Thường xuyên hợp tác chặt chẽ với các lực lượng chức năng của bạn Lào trong công tác phòng, chống tội phạm ma túy, góp phần phòng ngừa, ngăn chặn tình hình ma túy bên kia biên giới thẩm lậu vào nội địa.

- Gắn trách nhiệm các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy phụ trách các cụm, các Huyện ủy viên phụ trách các xã, thị trấn, các đồng chí trong BCD 138- 1523

và người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, trường học đối với công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn ma túy, coi đây là tiêu chí quan trọng để phân loại, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cấp ủy viên, cá nhân người đứng đầu và tập thể lãnh đạo đơn vị, địa phương trên cơ sở kết quả thực hiện các mục tiêu đề ra hàng năm. Thực hiện tốt công tác khen thưởng định kỳ và đột xuất cho các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy. Kịp thời rút kinh nghiệm, nhân rộng các mô hình, các điển hình trong công tác phòng chống tội phạm ma túy.

### **3. Lộ trình thực hiện:**

#### **3.1. Năm 2018:**

- Tập trung lực lượng, tiến hành tổng rà soát, phân loại người sử dụng trái phép chất ma túy và xác định tình trạng nghiện đối với từng trường hợp cụ thể trên địa bàn toàn huyện, qua đó có biện pháp phù hợp với từng loại đối tượng; chủ động lập hồ sơ đưa người đi cai nghiện tại Trung tâm bảo trợ xã hội tổng hợp 1 ít nhất 10 trường hợp.

- Áp dụng các biện pháp, xác định, lên danh sách các đối tượng có nguy cơ cao hoạt động phạm tội về ma túy; xây dựng các kế hoạch quản lý, xác minh, từ đó kịp thời có biện pháp ngăn chặn, đấu tranh.

- Đánh giá, xác định địa bàn trọng điểm về ma túy, nguyên nhân, điều kiện phát sinh tệ nạn ma túy để tập trung các lực lượng, đề ra giải pháp cụ thể nhằm kiểm chế sự gia tăng đối tượng ma túy; đồng thời có biện pháp bảo vệ và giữ vững các địa bàn chưa có ma túy xâm nhập, nhất là các trường học, chú ý làm sạch và giữ vững được từng thôn, bản, khối, xóm, trường học, mở rộng đến các xã, thị trấn. Xây dựng mô hình "Tự phòng, tự quản" ở xã Tân Hợp và Thuận.

- Tiếp tục đấu tranh, triệt xóa các điểm phức tạp về ma túy, chú trọng công tác bắt, xử lý các đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy trên địa bàn.

- Tổ chức tuyên truyền Luật phòng chống ma túy trong cán bộ và nhân dân.

- Triển khai thí điểm việc thực hiện đề án "Nâng cao hiệu quả công tác phòng chống ma túy giai đoạn 2018- 2021" tại thị trấn Khe Sanh.

#### **3.2. Năm 2019:**

- Trên cơ sở kết quả rà soát, phân loại, tiếp tục lập hồ sơ đưa người đi cai nghiện tại Trung tâm bảo trợ xã hội tổng hợp 1 (ít nhất 15 đến 20 đối tượng); gửi vào các cơ sở giáo dục đối với số đối tượng có nguy cơ vi phạm pháp luật liên quan đến ma túy. Xây dựng mô hình "Tự cai, tự quản người nghiện ma túy" ở xã Tân Long. Đồng thời có các giải pháp cụ thể đối với các đối tượng sau cai trở về địa phương như công tác quản lý, tạo công ăn việc làm và các vấn đề khác đảm bảo không để các đối tượng này tái nghiện hoặc tiếp tục vi phạm pháp luật về ma túy.

- Tiếp tục tuyên truyền, giáo dục phổ biến pháp luật về ma túy cho Cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân.

- Tập trung đấu tranh có hiệu quả với các đối tượng, đường dây mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy.

- Tiến hành sơ kết 01 năm thực hiện Đề án trong toàn huyện để rút kinh nghiệm, đề ra các giải pháp tiếp theo.



### **3.3. Năm 2020:**

- Tiếp tục rà soát, lập hồ sơ đưa ít nhất 20 đến 30 đối tượng đi cai nghiện. Tổ chức sơ kết rút kinh nghiệm và nhân rộng mô hình "Tự cai, tự quản người nghiện ma túy" ở xã Tân Long.

- Làm sạch được ít nhất 15 thôn, bản, khối, xóm không có ma túy, ít nhất 02 xã trong tổng số 18 xã, thị trấn không còn ma túy. Đồng thời giữ vững các địa bàn chưa có ma túy xâm nhập.

- Tiếp tục phát hiện đấu, tranh có hiệu quả các đối tượng, đường dây mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy; ngăn chặn hoạt động của các đối tượng ma túy thường xuyên qua lại biên giới để mua ma túy sử dụng và vận chuyển về nội địa tiêu thụ. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về ma túy cho cán bộ và nhân dân trên toàn huyện.

- Tiến hành sơ kết 02 năm thực hiện Đề án.

### **3.4. Năm 2021:**

- Tiếp tục tập trung lực lượng, giải pháp làm sạch được ít nhất 15 thôn, bản, khối, xóm không có ma túy, ít nhất 03 xã trong tổng số 18 xã, thị trấn không còn ma túy. Đồng thời tiếp tục giữ vững các địa bàn chưa có ma túy xâm nhập.

- Lập hồ sơ đưa được ít nhất 30 đến 40 đối tượng đi cai nghiện.

- Rà soát các chỉ tiêu của đề án, xác định những công việc đã làm được, những vấn đề còn tồn tại, hạn chế qua đó đánh giá hiệu quả của Đề án, tiếp tục đề xuất các giải pháp tiếp theo.

- Tổng kết việc thực hiện đề án.

## **V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

### **1. Phân công trách nhiệm**

#### **1.1 Công an huyện:**

- Là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy có trách nhiệm chủ trì, tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo và tổ chức thực hiện toàn diện các nội dung theo lộ trình đã đề ra trong Đề án.

- Hàng năm xây dựng kế hoạch tham mưu cho UBND huyện, đồng thời chủ trì, phối hợp với các ngành, đoàn thể và UBND các xã, thị trấn tiếp tục thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng, chống và kiểm soát ma túy theo nội dung Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 26/3/2008 của Bộ Chính trị; Chiến lược quốc gia phòng, chống ma túy ở Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 đã được Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1001/QĐ-TTg ngày 27/6/2011; Chỉ thị số 12-CT/HU ngày 15 tháng 11 năm 2012 của Ban Thường vụ Huyện ủy và Kế hoạch số 190/KH-UBND ngày 28/12/2012 của UBND huyện Hướng Hóa về *"Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với công tác phòng chống ma túy trong tình hình mới"*; Chỉ thị số 06-CT/HU ngày 14/6/2016 của Ban thường vụ Huyện ủy, Kế hoạch 173/KH-UBND của UBND huyện về công tác phối hợp các lực lượng hữu quan, tổ chức thực hiện có hiệu quả các Kế hoạch, Quyết định của UBND tỉnh tại những địa bàn phức tạp về ma túy ở huyện Hướng Hóa.

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát, đánh giá, phân loại đối tượng sử dụng ma túy để đề xuất giải pháp phù hợp với từng loại đối tượng.

- Làm tốt công tác nắm tình hình, quản lý hoạt động của các loại đối tượng, chủ động xây dựng phương án đấu tranh triệt xóa các điểm, tụ điểm, các đối tượng, đường dây có dấu hiệu nghi vấn, phức tạp liên quan đến ma túy. Đồng thời, đẩy mạnh công tác phòng ngừa xã hội, từng bước loại bỏ nguyên nhân, điều kiện phát sinh, phát triển tội phạm ma túy; phối hợp chặt chẽ trong việc phát hiện, điều tra, truy tố và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật.

- Chỉ đạo Công an các xã, thị trấn tăng cường công tác nắm tình hình, thực hiện tốt các mặt công tác nghiệp vụ, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về an ninh trật tự, quản lý chặt chẽ di biến động nhân khẩu trên địa bàn, không để tội phạm ma túy lợi dụng hoạt động. Chủ động phối hợp với các cơ quan, doanh nghiệp, gia đình, nhà trường và xã hội huy động sự tham gia rộng rãi, tích cực của các tổ chức quần chúng nhân dân trong phòng, chống tội phạm về ma túy.

- Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện và các đoàn thể vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào phòng chống ma túy, sơ kết và nhân rộng các mô hình "Tự phòng, tự quản"; "Tự cai, tự quản" trong công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma túy.

- Phối hợp với lực lượng chức năng theo Quyết định số 133/2002/QĐ-TTg ngày 09/10/2002 của Thủ tướng Chính phủ về quy chế phối hợp giữa lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng, Hải quan trong đấu tranh phòng, chống các tội phạm về ma túy tại địa bàn biên giới, cửa khẩu.

- Định kì hàng năm, phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và xã hội, UBND các xã, thị trấn tổ chức rà soát, thống kê số người nghiện ma túy trong toàn huyện; tham mưu hướng dẫn công tác lập hồ sơ, quản lý, tổ chức cai nghiện cho người nghiện ma túy ở gia đình, cộng đồng và trung tâm cai nghiện bắt buộc. Đồng thời chủ trì, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện đề án. Trực tiếp tham mưu, tổng hợp tình hình, đánh giá sơ kết từng giai đoạn tổ chức thực hiện.

- Xây dựng kế hoạch, kinh phí phục vụ hoạt động phòng, chống ma túy hàng năm.

## **1.2. UBND các xã, thị trấn:**

- Chịu trách nhiệm toàn diện về công tác phòng, chống ma túy tại địa phương. Chỉ đạo việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy. Thành lập các "Tổ thanh niên xung kích" tuyên truyền phòng chống ma túy ở xã, thị trấn.

- Phân công trách nhiệm và kiểm tra việc thực hiện đối với các ban, ngành, đoàn thể thuộc cấp mình quản lý. Xã, thị trấn nào để xảy ra tình trạng người sử dụng ma túy tụ tập sử dụng ma túy, mua bán lẻ ma túy mà không phát hiện và không có biện pháp xử lý, triệt xóa được thì Đảng ủy, Chính quyền, UBMTTQ xã, thị trấn đó phải chịu trách nhiệm hoàn toàn trước UBND huyện, Thường vụ Huyện ủy về công tác quản lý lãnh đạo của mình đối với tình hình ANTT tại địa phương quản lý.

- Phối hợp khảo sát, đánh giá đúng thực trạng tình hình ma túy, từ đó xây dựng các kế hoạch thực hiện phòng chống ma túy từng năm của xã, thị trấn cụ thể, chỉ đạo các ban ngành liên quan trực tiếp phối hợp các lực lượng chuyên trách, tiến hành chuyển hóa địa bàn theo hướng tích cực, bền vững, nhất là các địa bàn trọng điểm phức tạp về ma túy, đảm bảo điều kiện và môi trường thuận lợi nhất trong nhiệm vụ

phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân. Tích cực chỉ đạo lực lượng Công an, Quân sự địa phương phối hợp lực lượng Công an huyện phát hiện, triệt xóa các điểm ma túy trên địa bàn, không để phát sinh thành tụ điểm ma túy phức tạp.

- Cụ thể hóa các mục tiêu, yêu cầu của đề án vào kế hoạch phát triển kinh tế xã hội từng năm; coi công tác phòng, chống ma túy là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế- xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương.

- Chỉ đạo Công an các xã, thị trấn chủ động rà soát, trực tiếp lập hồ sơ đưa người nghiện đang cư trú tại địa phương, người nghiện không có nơi cư trú rõ ràng nhưng có vi phạm trên lĩnh vực ma túy tại địa phương mình có đủ điều kiện để đưa đi tập trung cai nghiện tự nguyện hoặc bắt buộc tại Trung tâm bảo trợ xã hội tổng hợp 1; trực tiếp tham mưu Chủ tịch UBND xã, thị trấn hoàn chỉnh các thủ tục hồ sơ chuyển các phòng ban, đơn vị có thẩm quyền xét duyệt đưa người đi cai nghiện; vận động gia đình có con, em sử dụng ma túy cùng phối hợp quản lý, giáo dục.

- Tổ chức xây dựng và nhân rộng mô hình "Tự phòng, tự quản" và "Tự cai, tự quản" người sử dụng ma túy trên địa bàn.

### **1.3. Phòng Văn hoá và Thông tin huyện:**

- Chủ trì, phối hợp với các ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các tổ chức đoàn thể chú trọng việc lồng ghép các nội dung tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống ma túy với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao.

- Tăng cường công tác quản lý kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các hoạt động dịch vụ văn hóa, không để sơ hở, phát sinh tội phạm và các tệ nạn xã hội.

- Lồng ghép tuyên truyền phòng chống ma túy với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư", "xã đạt chuẩn nông thôn mới", "thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị" và các chương trình hoạt động văn hoá khác.

### **1.4. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, các trường học:**

- Chủ trì thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục và phòng, chống ma túy tại các cơ sở giáo dục, đặc biệt là các trường THCS, THPT trên địa bàn; phối hợp với các ban, ngành liên quan xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện quy chế quản lý học sinh, giáo viên trong các nhà trường không để vi phạm pháp luật; xây dựng trường học không có tệ nạn ma túy. Tăng cường việc đưa nội dung giáo dục về phòng, chống ma túy lồng ghép trong chương trình giáo dục ngoại khóa.

- Chủ động trong công tác phối hợp với các lực lượng phòng chống ma túy, thường xuyên rà soát, quản lý số học sinh liên quan ma túy (nếu có). Chỉ đạo các trường học phối hợp chặt chẽ với gia đình trong công tác quản lý, giám sát học sinh, nhất là trường học ở các địa bàn phức tạp về ma túy. Có kế hoạch tuyên truyền, ngoại khóa các chuyên đề về ma túy cho học sinh, không ngừng nâng cao nhận thức cho học sinh về tác hại và sự nguy hiểm của ma túy.

**1.5. Ban Chỉ huy Quân sự huyện, các Đồn Biên phòng, Đội Đặc nhiệm Biên phòng- Làng Vây, Hải quan cửa khẩu quốc tế Lao Bảo và các lực lượng phòng chống ma túy chuyên trách đóng trên địa bàn:**

- Thực hiện công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy theo quy định của pháp luật; chủ trì, phối hợp với các lực lượng tăng cường kiểm soát ma túy trên tuyến biên giới.

- Đổi mới công tác phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao nhận thức và chấp hành tốt pháp luật, tích cực tham gia phòng, chống ma túy khu vực biên giới.

- Phối hợp với các ban, ngành, địa phương triển khai các đề án phát triển kinh tế-xã hội, ổn định và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân ở khu vực, địa bàn quản lý.

#### **1.6. Trung tâm Y tế huyện:**

- Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm theo hướng phát huy vai trò điều hành, chỉ đạo và quản lý các hoạt động phòng, chống ma túy một cách thống nhất, đồng bộ, hiệu quả.

- Quản lý tốt việc sử dụng thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần và tiền chất, không để lợi dụng tiền chất, sản xuất, điều chế ma túy trên địa bàn.

- Căn cứ Thông tư số 17/2015/TTLT-BYT-BLĐT BXH-BCA ngày 09/7/2015 của liên Bộ Y tế, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Công an quy định thẩm quyền, thủ tục và quy trình xác định tình trạng nghiện ma túy để chủ động xây dựng kế hoạch, dự trù kinh phí, tích cực phối hợp Công an huyện và các lực lượng chức năng trong công tác xét nghiệm y tế xác định tình trạng nghiện cũng như khi có các yêu cầu nghiệp vụ cần thiết khác.

#### **1.7. Đài Phát thanh và Truyền hình huyện:**

Chủ trì, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan thông tin đại chúng tổ chức tuyên truyền sâu rộng bằng các hình thức, biện pháp phù hợp về tác hại của tệ nạn ma túy; các chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước về phòng, chống ma túy đến từng người dân, từng hộ gia đình, đặc biệt chú ý đến những tuyến, địa bàn trọng điểm và đối tượng là học sinh, các nhóm đối tượng có nguy cơ cao. Xây dựng chuyên mục "Nói không với ma túy" trên sóng phát thanh, truyền hình để nâng cao hiệu quả tuyên truyền

#### **1.8. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện:**

Chủ trì, cân đối ngân sách, tham mưu UBND huyện trình HĐND huyện bố trí kinh phí hoạt động phòng chống ma túy cho các ngành, các đơn vị, địa phương. Hướng dẫn về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện chương trình.

Phối hợp với Công an huyện tổ chức kiểm tra, giám sát việc sử dụng kinh phí phòng, chống ma túy theo quy định của pháp luật.

#### **1.9. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện:**

- Chủ động tham mưu UBND huyện thành lập tổ tư vấn, tiếp nhận và thẩm định hồ sơ đưa người đi cai nghiện tại Trung tâm bảo trợ xã hội tổng hợp 1, kịp thời tham mưu ban hành các văn bản hướng dẫn quy trình thực hiện cho các lực lượng liên quan.

- Chủ trì phối hợp với Công an huyện, Phòng Y tế, rà soát, thống kê người nghiện ma túy, đồng thời triển khai các biện pháp, hình thức cai nghiện ma túy tại cộng đồng và gia đình có hiệu quả; quản lý người nghiện sau cai cũng như tham mưu các chính sách hỗ trợ vốn, việc làm, tạo điều kiện tốt nhất để người nghiện sau cai tái hòa nhập cộng đồng.

#### **1.10. Viện Kiểm sát nhân dân và Toà án nhân dân huyện:**

Chủ động hướng dẫn áp dụng pháp luật về hình sự, tố tụng hình sự trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử tội phạm về ma túy. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với Công an huyện và các cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy, nhất là trong điều tra, truy tố, xét xử các loại tội phạm ma túy đảm bảo kịp thời và nghiêm minh.

-Phối hợp chặt chẽ với Phòng LĐ- TB và XH, Công an huyện, Phòng tư pháp huyện và Trung tâm y tế huyện trong việc tiếp nhận, thẩm định và ra Quyết định đưa người đi cai nghiện tại trung tâm.

#### **1.11. Phòng Tư pháp**

Tham mưu UBND huyện, Hội đồng PHPBGDPL huyện đưa nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy là một trong những nội dung chính của kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật chung hàng năm của toàn huyện. Phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức các hình thức, biện pháp phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy phù hợp với từng địa bàn, từng đối tượng. Kịp thời phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới đến từng thành viên chức năng có liên quan.

#### **1.12. Phòng Nội vụ huyện:**

- Tham mưu UBND huyện trong việc xử lý trách nhiệm của người đứng đầu theo phân cấp quản lý trong công tác phòng chống tội phạm ma túy.

- Chủ trì, phối hợp Công an huyện, Phòng LĐ-TB&XH huyện trong công tác thi đua khen thưởng trên lĩnh vực phòng chống tội phạm về ma túy.

- Tham mưu đưa nội dung phòng chống ma túy vào tiêu chí đánh giá, phân loại thi đua, khen thưởng cơ quan, đơn vị, địa phương và cá nhân người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương hàng năm.

#### **1.13. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các tổ chức thành viên:**

##### **\*UBMTTQVN huyện:**

Xây dựng chương trình hành động, phối hợp tổ chức nhân rộng các mô hình, điển hình trong phong trào phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy. Phối hợp triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm, phòng, chống và kiểm soát ma túy. Chủ động bám sát các nội dung trong Đề án này và Chỉ thị số 12- CT/HU để xây dựng các kế hoạch thực hiện, nhất là tại địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy.

##### **\*Hội Cựu Chiến binh huyện:**

Chỉ đạo các cấp Hội tích cực tham gia phối hợp với lực lượng chuyên trách đấu tranh phòng, chống ma túy; làm nòng cốt trong công tác tuyên truyền và xây dựng các mô hình phòng chống ma túy ở cơ sở. Tổng kết, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong tổ chức Hội về công tác phòng, chống ma túy, góp phần giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn khu dân cư.

**\*Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện:**

Tích cực tham gia các hoạt động phòng, chống tội phạm về ma túy, phát hiện tố giác tội phạm; tiếp tục phối hợp tổ chức thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01 giữa Bộ Công an và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam về quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và mắc tệ nạn xã hội với các nội dung, hình thức phong phú, phù hợp.

**\*Hội Nông dân huyện:**

Tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên tích cực tham gia công tác đấu tranh, phát hiện tố giác tội phạm và tệ nạn ma túy; vận động nông dân tích cực thi đua sản xuất giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng, tạo công ăn việc làm, đẩy mạnh cuộc vận động "Xây dựng gia đình nông dân văn hóa ở địa phương cơ sở".

**\*Liên đoàn Lao động huyện:**

Thường xuyên giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động không vi phạm pháp luật và không mắc tệ nạn xã hội, triển khai cho đoàn viên công đoàn và công nhân, viên chức lao động ký cam kết không vi phạm tệ nạn ma túy và các tệ nạn xã hội khác; phối hợp với lực lượng Công an xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong các cơ quan, doanh nghiệp.

**\*Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện:**

- Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, đạo đức, phong cách, lối sống trong thanh, thiếu niên; tổ chức hiệu quả các mô hình tổ, đội, nhóm thanh niên tình nguyện trực tiếp tham gia hoạt động phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; thực hiện có hiệu quả Nghị quyết liên tịch số 03/2012/NQLT giữa Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Bộ Công an về "Phối hợp hành động phòng, chống ma túy trong thanh thiếu niên".

- Đoàn thanh niên, đặc biệt là tổ chức đoàn ở cộng đồng dân cư; các trường học, cơ quan, xí nghiệp... phối hợp với Công an các cấp củng cố, tăng cường hoạt động của các Hội, Đội và Câu lạc bộ "phòng, chống ma túy", câu lạc bộ "Tuổi trẻ với pháp luật"...tại địa phương để tạo ra khí thế sôi nổi trong phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, tích cực tham gia phòng ngừa, tấn công tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn. Chỉ đạo, hướng dẫn Đoàn thanh niên các xã, thị trấn thành lập các "Tổ thanh niên xung kích" trên tuyến phòng chống ma túy.

**2. Ban chỉ đạo thực hiện Đề án:**

Giao BCD 138 & 1523 huyện và các xã, thị trấn khẩn trương kiện toàn BCD, bổ sung quy chế hoạt động và tổ giúp việc, đảm bảo việc triển khai thực hiện Đề án đạt hiệu quả cao nhất.

Giao Văn phòng HĐND-UBND huyện phối hợp với Công an huyện tham mưu xây dựng các văn bản chỉ đạo, kiểm tra, giám sát hoạt động của các lực lượng tham gia thực hiện Đề án này, định kỳ báo cáo kết quả gửi về BCD qua Cơ quan thường trực (Công an huyện Hướng Hóa).

**3. Kinh phí thực hiện Đề án**

**3.1. Nguồn kinh phí**

- Ngân sách Trung ương: Được bố trí từ Chương trình mục tiêu quốc gia.

- Ngân sách địa phương: Căn cứ vào tình hình thực tế, yêu cầu nhiệm vụ phòng, chống ma túy hàng năm và khả năng ngân sách của huyện mỗi năm để cân đối, bố trí thêm. (Ngoài ngân sách UBND tỉnh cấp theo đề án của UBND tỉnh)

- Các nguồn huy động khác thông qua Quỹ phòng chống tội phạm của huyện.

- Về chế độ khen thưởng trong công tác phòng, chống ma túy: Thực hiện theo Luật Thi đua- Khen thưởng và các quy định khác của các Bộ, Ngành và UBND tỉnh.

3.2. Kinh phí của huyện Hướng Hóa: Để bảo đảm thực hiện Đề án, UBND huyện đề nghị HĐND huyện xem xét, phân bổ kinh phí hỗ trợ thêm **1.304.000.000 đồng (Một tỷ ba trăm lẻ bốn triệu đồng)**

Trong đó:

- Chi hoạt động hội thảo, xây dựng đề án: 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng).

- Chi mua que Test nhanh các chất ma túy: 152.000.000 đồng (Một trăm năm mươi hai triệu đồng)/ 4 năm

- Chi công tác khảo sát, phân loại đối tượng liên quan đến ma túy; chuẩn bị tài liệu, phiếu đánh giá, thăm dò thực trạng ma túy đến từng hộ dân trên địa bàn: 160.000.000 đồng (Một trăm sáu mươi triệu đồng)/ 4 năm

- Dự kiến chi tuyên truyền phòng, chống ma túy cho nhân dân trên địa bàn toàn huyện là: 160.000.000 đồng (Một trăm sáu mươi triệu đồng)/ 4 năm.

- Dự kiến chi tập huấn nâng cao năng lực phòng chống ma túy cho cán bộ các ban ngành liên quan trên địa bàn huyện: 28.000.000đ (Hai mươi tám triệu đồng)

- Dự kiến chi tập huấn công tác lập hồ sơ cai nghiện cho cán bộ Công an, Đoàn thanh niên, Lao động-Thương binh và Xã hội của xã, thị trấn là: 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng)/ 4 năm.

- Dự kiến chi mua sắm trang thiết bị, công cụ hỗ trợ phục vụ công tác phòng, chống tội phạm ma túy: 160.000.000 đồng (Một trăm sáu mươi triệu đồng)/ 4 năm.

- Hỗ trợ các lực lượng chức năng phòng chống ma túy: 370.000.000 đồng (ba trăm bảy mươi triệu đồng)/ 4 năm.

- Hỗ trợ BCD các xã, thị trấn phối hợp với các lực lượng chức năng đấu tranh phòng chống ma túy: 104.000.000 đồng (một trăm lẻ bốn triệu đồng)/ 4 năm.

- Chi Hội nghị sơ kết, tổng kết việc thực hiện đề án: 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng)/ 4 năm.

- Chi hỗ trợ hoạt động của tổ tư vấn, thẩm định hồ sơ cai nghiện 130.000.000đ/4 năm.

2.3. Dự kiến phân kỳ đầu tư ngân sách cấp huyện hỗ trợ bảo đảm thực hiện Đề án Nâng cao hiệu quả công tác phòng chống ma túy ở huyện Hướng Hóa giai đoạn 2018 - 2021:

- Năm 2018: 285.000.000 đồng ( Hai trăm tám mươi lăm triệu đồng)

- Năm 2019: 459.000.000 đồng (Bốn trăm năm mươi chín triệu đồng)

- Năm 2020: 310.000.000 đồng (Ba trăm mười triệu đồng)

- Năm 2021: 250.000.000 đồng (hai trăm năm mươi triệu đồng)

Giao Phòng Tài chính- kế hoạch huyện phối hợp Công an huyện chủ trì dự toán nguồn kinh phí, đồng thời đề nghị các ban ngành hữu quan, UBND các xã, thị trấn

- xây dựng kế hoạch và dự trù kinh phí để tổng hợp, tham mưu báo cáo UBND huyện chỉ đạo.

### **3. Thời gian thực hiện Đề án**

- Đề án được tổ chức thực hiện trong giai đoạn 2018 - 2021. Tùy tình hình thực tế, Công an huyện chủ trì đề xuất UBND huyện xem xét bổ sung, sửa đổi một số nội dung Đề án cho phù hợp.

- Định kỳ 6 tháng, một năm các ngành, các địa phương báo cáo UBND huyện (qua Công an huyện) kết quả thực hiện Đề án.

Giao Công an huyện theo dõi, hướng dẫn và đôn đốc triển khai thực hiện Đề án này, báo cáo UBND huyện và UBND tỉnh theo quy định./.

#### ***Nơi nhận:***

- UBND tỉnh;
- Công an tỉnh;
- BCH Quân sự, BCH Biên phòng tỉnh;
- Hải quan tỉnh;
- Thường trực Huyện ủy;
- Thường trực HĐND huyện;
- Thường trực UBMTTQVN huyện;
- Các cơ quan, đơn vị, trường học;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT, CAH.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Đặng Trọng Vân**